
รายงานการประชุม 
คณะกรรมการปฏิบัติหน้าท่ีแทนสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 

ครั้งท่ี ๑๐/๒๕๖๐ 
วันศุกรท่ี์ ๗ เมษายน ๒๕๖๐ 
ณ ห้องประชุมบริหาร  ช้ัน ๔ 

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
------------------------------------------------ 

 

รายนามกรรมการผู้เข้าประชุม 
๑. ศาสตราจารย์สุนทร  บุญญาธิการ ประธานกรรมการ 
๒. ศาสตราจารย์กิตติคุณสมหวัง  พิธิยานุวัฒน ์ กรรมการ 
๓. พลตํารวจเอกชาญวุฒิ  วัชรพุกก์ กรรมการ 
๔. รองศาสตราจารย์สุมนต ์ สกลไชย กรรมการ 
๕. พลตํารวจตรชีุมศักดิ์  พฤกษาพงษ์ กรรมการ 
๖. รองศาสตราจารย์อานนท์  เท่ียงตรง กรรมการ 
๗. รองศาสตราจารย์มานิตย์  จุมปา กรรมการ 
๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อารมย์  ตัตตะวะศาสตร์ กรรมการ 
๙. นายสว่าง  ภู่พัฒน์วิบูลย ์ กรรมการ 
๑๐. นายเดชา  ดีผดุง กรรมการ 
๑๑. นายสําเร็จ  วงศ์ศักดา กรรมการ 
๑๒. นายจรัสโรจน์  บถดําริห ์ กรรมการ 
๑๓. รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา กรรมการและเลขานุการ 
  (รองศาสตราจารย์บัณฑิต  ทิพากร) 
๑๔. ผู้อํานวยการกลุ่มพัฒนากฎหมาย ผู้ช่วยเลขานุการ 
  (นายศิริพงศกร ชูสังข์  แทน) 

  

รายนามกรรมการผู้ลาประชุม 
๑. นายพัลลภ  ศักดิ์โสภณกุล กรรมการ 
๒. รองศาสตราจารย์อํานวย  คําตื้อ ผู้ช่วยเลขานุการ 

 

รายนามผู้ร่วมประชุม 
๑. รองศาสตราจารย์บวร  ปภัสราทร 
๒. รองศาสตราจารย์ประวิตร  พุทธานนท์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
๓. นางสาวสุรางคนา  สุขเลิศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
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๔. นางสาวสมัญญา  พิมพาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
๕. นางสาววรรษมน  ทวีกิตติวงศ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
๖. นางสาวศิรินภา  แสงอร่ามมโนจิตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
๗. นายธีระ  ละมูลตรี สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
๘. นางสาวชัญญา  สังข์สูงเนิน สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น. 

 ประธานกรรมการเห็นว่าครบองค์ประชุมแล้ว จึงกล่าวเปิดประชุมและดําเนินการประชุมตาม
ระเบียบวาระการประชุม ดังนี ้

 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่อง แจ้งเพื่อทราบ 
ระเบียบวาระท่ี ๑.๑ เรื่อง ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

๑) มหาวิทยาลัยฯควรจัดทํารายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการปฏิบัติหน้าท่ีแทน
สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เพ่ือเสนอต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 

๒) การประชุมคณะกรรมการปฏิบัติหน้าท่ีแทนสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ตะวันออก ในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๐ เห็นควรมีการประชุมท่ีวิทยาเขตจันทบุรี  
 

ระเบียบวาระท่ี ๑.๒ เรื่อง ฝ่ายเลขานุการแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

    - ไม่มี - 
 
ระเบียบวาระท่ี ๒  เรื่อง รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการปฏิบัติหน้าท่ีแทน 
     สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ครั้งท่ี ๙/๒๕๖๐ 
     เม่ือวันท่ี ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๐ 

 ตามท่ีได้มีการประชุมคณะกรรมการปฏิบัติหน้าท่ีแทนสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ตะวันออก ครั้งท่ี ๙/๒๕๖๐ วันพฤหัสบดีท่ี ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ นาฬิกา ฝ่ายเลขานุการได้จัดทํา
รายงานการประชุมเรียบร้อยแล้ว จํานวน ๑๑ หน้า 

มติท่ีประชุม 
 ท่ีประชุมรับรองรายงานการประชุมโดยมีการแก้ไข ดังนี ้

๑) เห็นสมควรให้แยกวาระลับ (วาระ ๕.๕ ,๕.๖ และ ๕.๗) ออกจากรายงานการประชุมใน
วาระปกติ และควรปรับแก้ไขรายละเอียดในมติให้น้อยลง 
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๒) เห็นสมควรให้เพ่ิมเติม หลักคิดและแนวคิด ในหน้า ๕ วาระท่ี ๕.๑ เรื่อง ร่างข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งนายกสภา
มหาวิทยาลัย พ.ศ. ....  

๓) ควรบรรจุวาระเรื่องร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ว่าด้วย
คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งนายกสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. .... และเรื่องร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เก่ียวกับการได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เข้าไว้ในวาระการ
ประชุมด้วยทุกครั้ง 
 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่อง สืบเนื่อง 

   - ไม่มี - 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่อง เสนอเพื่อทราบ 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๑ เรื่อง รายงานผลการสอบประเมินความรู้ความสามารถข้ันพื้นฐาน 
   ของการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ 

สรุปเรื่อง 

 ด้วยคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ได้รับรายงานผลการสอบ
ประเมินความรู้ความสามารถข้ันพ้ืนฐานของการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ ครั้งท่ี ๒/๒๕๕๙เม่ือวันท่ี ๑๕
มกราคม ๒๕๖๐ ของบัณฑิตและนักศึกษาชั้นปีท่ี ๖ จํานวน ๔๖ คน โดยการสอบแบ่งเป็น ๒ หมวด คือ หมวดท่ี ๒ 
และหมวดท่ี ๓ โดยมีรายละเอียดดังนี ้
 

ตารางท่ี ๑ผลการสอบหมวดท่ี ๒ 

มหาวิทยาลัย จํานวนสอบ(คน) จํานวนผ่าน(คน) % ผ่าน Mean SD Min-Max 
รวม ๙ สถาบัน ๓๐๐ ๑๓๙ ๔๖.๓๓ ๗๔.๐๐ ๑๐.๐๐ ๔๒ - ๑๐๕ 

มทร.ตะวันออก ๔๖ ๒๑ ๔๕.๖๕ ๗๓.๕๔ ๑๑.๒๒ ๔๒ - ๙๔ 
 

ตารางท่ี ๒ผลการสอบหมวดท่ี ๓ 

มหาวิทยาลัย จํานวนสอบ(คน) จํานวนผ่าน(คน) % ผ่าน Mean SD Min-Max 

รวม ๙ สถาบัน ๔๒๓ ๑๕๙ ๓๗.๕๙ ๗๒.๐๐ ๑๐.๗๐ ๔๕ - ๑๐๘ 

มทร.ตะวันออก ๕๒ ๑๗ ๓๒.๖๙ ๗๐.๙๒ ๑๐.๗๘ ๔๘ - ๑๐๒ 
 

 ซึ่งในการสอบครั้งนี้ ผู้เข้าสอบของ มทร.ตะวันออก ท่ีสามารถสอบผ่านท้ังสองหมวด และมีสิทธ ิ  
ขอข้ึนทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ ตามข้อบังคับสัตวแพทยสภา ว่าด้วย 
หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการข้ึนทะเบียนและการออกใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์  
พ.ศ. ๒๕๕๓ มีจํานวน ๑๖ คน  
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มติท่ีประชุม 

 ท่ีประชุมรับทราบ พร้อมท้ังมีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม ดังนี้ 
๑) มหาวิทยาลัยควรจัดทําระบบจัดเก็บข้อมูลของนักศึกษา เพ่ือท่ีจะสามารถนําข้อมูลดังกล่าว

ไปเปรียบเทียบและวิเคราะห์ได ้
๒) ควรมีการทําโครงการทบทวนและเพ่ิมความรู้ให้กับนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย เพ่ือให้นักศึกษา

สามารถทําแบบทดสอบได้และผ่านการทดสอบในอัตราท่ีสูงข้ึน 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๒ เรื่อง รายงานผลการเข้าร่วมกิจกรรมฟื้นฟูช่วยเหลือชาวบ้าน 
   ท่ีประสบภัยพิบัติจากเหตุการณ์น้ําท่วม 

สรุปเรื่อง 

 ด้วยฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ได้จัดโครงการราชมงคลตะวันออกรวมใจ ช่วยผู้ประสบภัยภาคใต้ 
โดยได้นํานักศึกษาจํานวน ๓๕ คน เข้าร่วมการฟ้ืนฟูซ่อมแซมโรงเรียนท่ีประสบภัยพิบัติจากเหตุการณ์น้ําท่วม  
ณ โรงเรียนคอกวัว อําเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยได้ดําเนินการซ่อมแซมปรับปรุงโรงอาหาร 
อาคารเรียน และอุปกรณ์การเรียน พร้อมท้ังได้นําถุงยังชีพส่งมอบให้ชาวบ้าน ตําบลป่าระกํา อําเภอปากพนัง 
จังหวัดนครศรีธรรมราช ระหว่างวันท่ี ๑๖ - ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐  

มติท่ีประชุม 

 ท่ีประชุมรับทราบ ท้ังนี้ ในการร่วมกิจกรรมช่วยเหลือภัยพิบัตินั้น มหาวิทยาลัยฯควรเพ่ิมแผน  
และนโยบาย โดยการแนะนําการป้องกันภัยพิบัติท่ีอาจเกิดข้ึน ซึ่งในปัจจุบันสามารถนําเทคโนโลยีเข้ามาอํานวย
ความสะดวกได้อย่างรวดเร็ว  
 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๓ เรื่อง รายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมกาตรวจสอบประจํามหาวิทยาลัย 
   (ก.ต.ส.) 

สรุปเรื่อง 

 ตามท่ีคณะกรรมการปฏิบัติหน้าท่ีแทนสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก  
ได้มีคําสั่งท่ี ๑๖/๒๕๕๙ลงวันท่ี ๒๒ธันวาคม ๒๕๖๐ แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบประจํามหาวิทยาลัย      
(ก.ต.ส.) เพ่ือดําเนินการเก่ียวกับการตรวจสอบด้านการเงินการบัญชี ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการ
ดําเนินงานของมหาวิทยาลัย นั้น 

 ในการนี้ คณะกรรมการ ก.ต.ส. ขอรายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการฯ ในการประชุม
ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๐ เม่ือวันท่ี ๒๔ มกราคม ๒๕๖๐ จํานวน ๒ เรื่อง ดังนี ้
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วาระท่ี เรื่อง มติท่ีประชุม ก.ต.ส. 
วาระท่ี 
๔.๒ 

คํารับรองการปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ และคะแนนผลการ
ประเมินการปฏิบัติราชการ ตามคํารับรองการ
ปฏิบัติราชการตามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘  

ท่ีประชุมรับทราบ และมีข้อเสนอแนะดังต่อไปน้ี 
๑) ให้มหาวิทยาลัยสื่อสารคํารับรองการปฏิบัติ
ราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ให้หน่วยงาน
ภายในมหาวิทยาลัยทราบ และปฏิบัติเพื่อให้บรรลุ
ตามตัวชี้วัด 
๒) ให้มหาวิทยาลัยทบทวนคํารับรองการปฏิบัติงาน
ของหน่วยงานภายใน ให้สอดคล้องกับคํารับรองการ
ปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัย และเสนอเข้าสภา
มหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป 

วาระท่ี 
๔.๕ 

เกณฑ์และผลการประเมินการปฏิบัติงานของ 
อธิการบดี รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี คณบดี 
ผู้ อํ านวยการสํ านัก และผู้ อํ านวยการกอง 
ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๘-๒๕๕๙ 

ท่ีประชุมรับทราบ และมีข้อเสนอแนะดังต่อไปน้ี 
๑)  ให้มหาวิทยาลัยกําหนดเกณฑ์ในการปฏิบัติงาน
ของอธิการบดี รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี 
คณบดี ผู้อํานวยการสํานัก และผู้อํานวยการกอง 
และเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 
๒)  ให้มหาวิทยาลัยเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา
บทบาทของคณะกรรมการตรวจสอบฯ ต่อการ
ประเมินการปฏิบัติงานของอธิการบดี รองอธิการบดี 
ผู้ช่วยอธิการบดี คณบดี ผู้อํานวยการสํานัก และ
ผู้อํานวยการกอง 

 

มติท่ีประชุม 

 ท่ีประชุมรับทราบ และมอบหมายอธิการบดีดําเนินการแก้ไขปัญหาตามข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการตรวจสอบประจํามหาวิทยาลัย 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๔ เรื่อง รายงานผลการประชุมหารือร่วมกันระหว่าง ๒ สถาบัน 

สรุปเรื่อง 

 ตามท่ีได้มีการประชุมร่วมกันเก่ียวกับแนวนโยบายการพัฒนานักศึกษาระหว่าง ๒ สถาบัน ได้แก่ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตอุเทนถวายกับสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน เม่ือวันท่ี ๒๘ 
มีนาคม ๒๕๖๐ ณ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวันโดยมี ว่าท่ีร้อยตรีจรูญ ชูลาภ นายกสภาสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
เป็นประธาน พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.เสถียร ธัญญศรีรัตน์ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีปทุมวันผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ดร.อารมย์ ตัตตะวะศาสตร์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก และผู้บริหาร
ท้ัง ๒ สถาบัน ซึ่งสรุปเบื้องต้นดังนี ้
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๑. ตั้งคณะกรรมการร่วมกันท้ัง ๒ สถาบันเพ่ือจัดทําร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพ
นกัศึกษา โดยเน้นความเป็นเลิศทางทักษะวิชาชีพ เพ่ือสร้างบัณฑิตมุ่งสู่ Thailand ๔.๐ 

๒. นําเสนอร่างแผนยุทธศาสตร์ต่อสภาฯ ท้ัง ๒ สถาบันให้ความเห็นชอบ 
๓. จัดทําแผนกลยุทธ์ เช่น การจัดทําหลักสูตรร่วมกันของท้ัง ๒ สถาบัน 

มติท่ีประชุม 

  เลื่อนการพิจารณา 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑ เรื่อง ให้ความเห็นชอบการแก้ไขช่ือสกุลรายนามผู้สําเร็จการศึกษา 

สรุปเรื่อง 

 ตามท่ีสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ในการประชุมครั้งท่ี ๑๑/๒๕๕๙ เม่ือวันท่ี
๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ได้อนุมัติปริญญาและปริญญาเกียรตินิยมแก่ผู้สําเร็จการศึกษาภาคการศึกษาท่ี ๒        
ปีการศึกษา ๒๕๕๘ รายละเอียดตามมติสภามหาวิทยาลัย วาระ ๕.๑  

 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้ขอแก้ไขชื่อสกุลรายนามผู้สําเร็จการศึกษา ภาคการศึกษา  

ท่ี ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการ) จํานวน ๑ ราย เนื่องจากนักศึกษาไม่ได้

ตรวจสอบความถูกต้องของชื่อสกุลในระบบทะเบียนนักศึกษา ทําให้เกิดความผิดพลาดในการออกเอกสาร    

ทางราชการในการนี้ สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จึงขอแก้ไขชื่อสกุลของผู้สําเร็จการศึกษา ดังนี ้

 จากเดิม นางสาวธิดารัตน์  อ่วมปลัง 
  ขอแก้ไขเป็น นางสาวธิดารัตน์  อ่วมปลั่ง (แก้ไขจาก “ปลัง” เป็น “ปลั่ง”) 

มติท่ีประชุม  

 ท่ีประชุมมีมตเิห็นชอบตามเสนอ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๒ เรื่อง อนุมัติปริญญาและปริญญาเกียรตินิยมให้แก่ผู้สําเร็จการศึกษา 
   ระดับปริญญาตรี ประจําภาคการศึกษาท่ี ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ เพิ่มเติม 

สรุปเรื่อง 

 ตามท่ี คณะกรรมการปฏิบัติหน้าท่ีแทนสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก        
ในการประชุมครั้งท่ี ๙/๒๕๖๐ เม่ือวันท่ี ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๐ ได้อนุมัติปริญญาและปริญญาเกียรตินิยมให้แก่
ผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจําภาคการศึกษาท่ี ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙จํานวน ๓๕๖ คน 

 เนื่องจาก สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้มีหนังสือแจ้งขอนํารายชื่อผู้สําเร็จการศึกษา
ประจําภาคการศึกษาท่ี ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เสนอคณะกรรมการฯ 
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เพ่ือขออนุมัติการให้ปริญญาเพ่ิมเติม จํานวน ๕๒ คน มีนักศึกษาท่ีมีผลการเรียนดีเด่นอยู่ในข้ันปริญญา    
เกียรตินิยมอันดับ ๑ จํานวน ๑ คน ปริญญาเกียรตินิยมอันดับ ๒ จํานวน ๓ คน ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจาก
คณะกรรมการประจําคณะเรียบร้อยแล้ว โดยวันท่ีสําเร็จการศึกษาคือ วันท่ี ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ 

มติท่ีประชุม 

 ท่ีประชุมอนุมัติปริญญาและปริญญาเกียรตินิยมให้แก่ผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจํา
ภาคการศึกษาท่ี ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ เพ่ิมเติม จํานวน ๕๒ คน ตามเสนอ 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๓ เรื่อง อนุมัติการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมงานวิจัย 

สรุปเรื่อง 

 ตามท่ี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้มีคําสั่งท่ี สกอ. ๑๔๔๒/๒๕๕๙ ลงวันท่ี ๑๑ 
ตุลาคม ๒๕๕๙ แต่งตั้งคณะบุคคลปฏิบัติหน้าท่ีแทนสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก และแต่งตั้ง
ผู้ปฏิบัติหน้าท่ีอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ส่งผลให้กรรมการในคณะกรรมการบริหาร
กองทุนส่งเสริมงานวิจัยของมหาวิทยาลัยจํานวนหนึ่งต้องพ้นจากตําแหน่ง นั้น 

 เพ่ือให้การดําเนินงานของกองทุนส่งเสริมงานวิจัยของมหาวิทยาลัย เป็นไปด้วยความเรียบร้อย   
และต่อเนื่อง จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมงานวิจัยของมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย 

๑. อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เป็นประธานกรรมการ 
๒. รองอธิการบดี  (รองศาสตราจารย์ประวิตร พุทธานนท์) เป็นกรรมการ 
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรจิต  พีระพัฒนกุล เป็นกรรมการ 
๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุกัลยา  ปริญโญกุล เป็นกรรมการ 
๕. รองศาสตราจารย์ฤกษ์ชัย  ฟูประทีปศิริ เป็นกรรมการ 
๖. รองศาสตราจารย์สุธัญญา  พรหมสมบูรณ์ เป็นกรรมการ 
๗. รองศาสตราจารย์ปราโมทย์  พรสุริยา เป็นกรรมการ 
๘. ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นกรรมการและเลขานุการ 
๙. นางสาววิลาวัลย์  ฤทธิ์เรืองโรจน ์ เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 

 ในการนี้ ได้นําเสนอต่อท่ีประชุมสภาวิชาการ ในการประชุมครั้งท่ี ๒/๒๕๖๐ เม่ือวันท่ี ๓๑ มีนาคม 
๒๕๖๐ ตามความในข้อ ๑๐ ของข้อบังคับฯ ว่าด้วย กองทุนส่งเสริมงานวิจัยของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๒  

มติท่ีประชุม 
 ท่ีประชุมมีมติอนุมัติการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมงานวิจัยของมหาวิทยาลัย 
ตามเสนอ 
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ระเบียบวาระท่ี ๕.๔ เรื่อง อนุมัตกิารขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการและขออนุมัติงบประมาณ 
   เงินรายได้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายงบบุคลากร  
   ลูกจ้างช่ัวคราวรายเดือน 

สรุปเรื่อง 

 ด้วยคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สินประจํามหาวิทยาลัย (ก.บ.ง.) ในการประชุม  
ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๐ เม่ือวันท่ี ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ได้ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงรายการงบบุคลากร 
ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตําแหน่งพนักงานขับรถยนต์ เดิม ๑ อัตรา เปลี่ยนแปลงเป็น ๒ อัตรา โดยรายการ
ดังกล่าว ไม่กระทบต่องบประมาณภาพรวมของหน่วยงาน เนื่องจากเป็นการบริหารจัดการงบประมาณโดย
เบิกจ่ายงบประมาณจากอัตราว่างระหว่างปีท่ีไม่มีการจ้าง ท้ังนี้ อัตรากําลังลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนดังกล่าว 
ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) ในการประชุมครั้งท่ี ๑/๒๕๖๐ 
เม่ือวันท่ี ๖ มกราคม ๒๕๖๐ เรียบร้อยแล้ว  

 อย่างไรก็ตาม ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ว่าด้วย เงินรายได้ พ.ศ. ๒๕๕๒  
หมวด ๓ ข้อ ๒๕ ระบุว่า “การเปลี่ยนแปลงรายการใดในหมวดรายจ่ายเดียวกัน จะกระทํามิได้เว้นแต่อธิการบดี
จะพิจารณาอนุมัติ แล้วแจ้งต่อคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สินเพ่ือทราบ ท้ังนี้ต้องไม่เกินวงเงินท่ีได้
ระบุไว้ในงบประมาณประจําปี” โดยความดังกล่าวมิให้ใช้บังคับกับงบลงทุน และงบบุคลากรเฉพาะกรณีท่ีขอ
อัตรากําลังเพ่ิมใหม่ 

มติท่ีประชุม 

 ท่ีประชุมมีมติอนุมัติการเปลี่ยนแปลงรายการ และอนุมัติงบประมาณเงินรายได้ ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายงบบุคลากรลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตามเสนอ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๕ เรื่อง อนุมัติการแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบประจํามหาวิทยาลัย (ก.ต.ส.) 

สรุปเรื่อง 

  ตามท่ีคณะกรรมการปฏิบัติหน้าท่ีแทนสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ได้มี
คําสั่งท่ี ๑๖/๒๕๕๙ ลงวันท่ี ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๙ แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบประจํามหาวิทยาลัย (ก.ต.ส.) 
และคณะกรรมการ ก.ต.ส. ในการประชุมครั้งท่ี ๒/๒๕๖๐ เม่ือวันท่ี ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐ ได้รับทราบการลาออก
ของกรรมการ ราย ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิราทัศน์ รัตนมณีฉัตร เนื่องจากมีภาระหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบมีจํานวนมาก 
จึงไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีกรรมการได้ พร้อมท้ังได้เสนอชื่อ รองศาสตราจารย์ ดร.ฤทธิ์  วัฒนชัยยิ่งเจริญ     
รองอธิการบดีฝ่ายบุคคล มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็นกรรมการแทน นั้น  

  เพ่ือให้การดําเนินงานของคณะกรรมการ ก.ต.ส. เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและต่อเนื่อง จึงขอ
เสนอแต่งตั้ง รองศาสตราจารย์ ดร.ฤทธิ์ วัฒนชัยยิ่งเจริญ เป็นกรรมการ ก.ต.ส.  

 

 



- ๙ - 
 

มติท่ีประชุม 

 ท่ีประชุมมีมติอนุมัติการแต่งตั้ง รองศาสตราจารย์ ดร.ฤทธิ์ วัฒนชัยยิ่งเจริญ เป็นกรรมการ
ตรวจสอบประจํามหาวิทยาลัย ตามเสนอ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๖ เรื่อง ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ว่าด้วย  
    การจัดหารายได้หรือผลประโยชน์จากท่ีราชพัสดุ ซ่ึงมหาวิทยาลัย 
   เป็นผู้ปกครองดูแลหรือใช้ประโยชน์ พ.ศ. ... 

สรุปเรื่อง 

 ตามท่ีคณะกรรมการปฏิบัติหน้าท่ีแทนสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกได้
มอบหมายให้คณะกรรมการกฎหมายและร่างข้อบังคับ ยกร่างระเบียบเก่ียวกับการจัดหารายได้หรือ
ผลประโยชน์จากท่ีราชพัสดขุองมหาวิทยาลัย นั้น  

 คณะกรรมการกฎหมายและร่างข้อบังคับได้ดําเนินการยกร่างระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลย ี    
ราชมงคลตะวันออก ว่าด้วย การจัดหารายได้หรือผลประโยชน์จากท่ีราชพัสดุซึ่งมหาวิทยาลัยเป็นผู้ปกครองดูแล
หรือใช้ประโยชน์ พ.ศ. ... เรียบร้อยแล้ว 

กฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง 

  - ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ว่าด้วย สิทธิประโยชน์และการหารายได้
ของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๕ 

มติท่ีประชุม 

 ท่ีประชุมมีมติมอบหมายคณะกรรมการกฎหมายและร่างข้อบังคับพิจารณารายละเอียด และ
ดําเนินการยกร่างข้อบังคับดังกล่าว 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๗ เรื่อง ร่างประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ว่าด้วย  
   ค่าตอบแทนท่ีปรึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 

สรุปเรื่อง 

 ตามท่ีคณะกรรมการปฏิบัติหน้าท่ีแทนสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกในกา
ประชุมครั้งท่ี ๙/๒๕๖๐ เม่ือวันท่ี ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๐ ได้อนุมัติในหลักการให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ตะวันออกแต่งตั้งนายปรีชา นิศารัตน์ เป็นท่ีปรึกษาด้านกฎหมาย เพ่ือหารือข้อกฎหมายและให้คําแนะนําการ
ดําเนินการท่ีเก่ียวข้องกับข้อกฎหมายให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและถูกต้อง โดยมอบหมายให้คณะกรรมการ
กฎหมายและร่างข้อบงัคับพิจารณารายละเอียดท่ีเก่ียวข้องกับการจ่ายค่าตอบแทน นั้น 

 คณะกรรมการกฎหมายและร่างข้อบังคับได้พิจารณากําหนดลักษณะงาน หน้าท่ีรับผิดชอบ พร้อม
ท้ังระบุระยะเวลาการปฏิบัติงาน เพ่ือให้สอดคล้องกับอัตราค่าตอบแทนรวมถึงได้ดําเนินการยกร่างประกาศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ว่าด้วย ค่าตอบแทนท่ีปรึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ตะวันออก เรียบร้อยแล้ว 



- ๑๐ - 
 

มติท่ีประชุม 

 ท่ีประชุมมีมติอนุ มัติร่างประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ว่าด้วย 
ค่าตอบแทนท่ีปรึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ตามเสนอ ท้ังนี้ กําหนดอัตราค่าตอบแทน
ไว้ไม่เกินเดือนละ ๒๐,๐๐๐ บาทต่อคน 
 

ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่อง อ่ืนๆ  

 รองศาสตราจารย์บวร  ปภัสราทร ได้นําเสนอแนวคิดและหลักการดําเนินงานเก่ียวกับการจัดทํา
ระบบสารสนเทศ โดยเห็นว่า มหาวิทยาลัยควรมีการจัดตั้งศูนย์บริการโครงสร้างพ้ืนฐานดิจิตอล เพ่ือดูแลระบบ 
และมีการจัดการระบบท่ีดีและมีประสิทธิภาพ และควรจัดตั้งศูนย์ยุทธศาสตร์สารสนเทศ สําหรับดําเนินการ
เก่ียวกับการวางกลยุทธ์ วิเคราะห์ยุทธศาสตร์ เพ่ือให้มหาวิทยาลัยมีศักยภาพทางด้านสารสนเทศท่ีเพ่ิมข้ึน และ
สามารถรองรับนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลในการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก  
เพ่ือนําไปสู่แผนการลงทุนโครงสร้างพ้ืนฐาน และระบบโลจิสติกส์ ท้ังนี้ ควรมีการคัดเลือกบุคลากรท่ีมีศักยภาพ
เข้ามาดูแลและรับผิดชอบท่ีชัดเจน 

มติท่ีประชุม 

 ท่ีประชุมมอบหมาย นายจรัสโรจน์ บถดําริห์ ร่างแผนการดําเนินงาน โดยประสานกับอธิการบดี 
และ รองศาสตราจารย์ประวิตร พุทธานนท์ ก่อนนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอีกครั้ง 
 
 

 ประธานกล่าวขอบคุณกรรมการทุกท่านและปิดการประชุม โดยกําหนดนัดประชุมครั้งต่อไป     
ในวันท่ี ๑๙ เมษายน๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. 
 
 
 

ปิดการประชุมเวลา ๑๖.๐๐ น. 
 
   
 นายศิริพงศกร  ชูสังข์ 

ผู้บันทึกรายงานการประชุม 

รองศาสตราจารย์บัณฑิต  ทิพากร  
ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


